

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với phương án xây dựng khu công nghiệp Thụy Trường với tổng diện tích 300ha, trong đó diện tích ngoài vùng đề số 8 rộng 200ha và 100ha nằm trong đề số 8 thuộc địa phận xã Thụy Trường. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh sớm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để bàn giao cho nhà đầu tư.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở Thái Thụy: Công ty TNHH Quốc tế SH (xã Thụy Sơn) và cơ sở sản xuất giống gia cầm Thoa Tuyết (xã Thụy Việt). Cùng đi có đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Thái Thụy.

Công ty TNHH Quốc tế SH có vốn đầu tư nước ngoài với 7 chuyên may, chuyên sản xuất các sản phẩm cao cấp xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Hàn Quốc. Từ khi thành lập đến nay Công ty tập trung vào việc đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, kinh doanh của một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở Thái Thụy: Công ty TNHH Quốc tế SH (xã Thụy Sơn) và cơ sở sản xuất giống gia cầm Thoa Tuyết (xã Thụy Việt). Cùng đi có đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Thái Thụy.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty đã báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh về các chế độ cho người lao động, chính sách ưu đãi và những khó khăn mong tỉnh cùng

các sở, ngành quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ. Cơ sở sản xuất giống gia cầm Thoa Tuyết hiện có 16 máy ấp trứng, bình quân mỗi tháng ấp khoảng 40 vạn trứng gà, ngan, vịt trời, xuất bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay cơ sở còn nhiều khó khăn về mặt bằng sản xuất, do đó thời gian tới cơ sở sẽ xây dựng mở rộng ra khu sản xuất mới.

Phát biểu tại Công ty TNHH Quốc tế SH, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao chiến lược đào tạo công nhân cũng như các sản phẩm cao cấp của Công ty, khẳng định tỉnh cũng như các cấp chính quyền ở Thái Bình luôn

quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả nhất. Đồng chí lưu ý Công ty cần chú ý đến chế độ chăm lo cho người lao động, các điều kiện cần thiết để bảo đảm cho việc đánh giá nhà máy của khách hàng, tạo thuận lợi trong việc ký kết hợp đồng hàng hóa, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao mô hình sản xuất giống gia cầm của cơ sở Thoa Tuyết, mong muốn cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng số lượng, bảo đảm chất lượng con giống cung ứng ra thị trường.

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU... (Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, các đại biểu đã dự toạ đàm về chủ đề trí thức để xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò và đóng góp của đội ngũ trí thức trong tỉnh thời gian qua và đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, mỗi cơ quan, đơn vị, trường học cần có kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cần đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường liên kết với các hội thành viên tổ chức nhiều hoạt động, hội thi, cuộc thi sáng tạo, tiếp tục tập hợp, đoàn kết, phát huy tính sáng tạo của đội ngũ trí thức; đồng thời, mong muốn đội ngũ trí thức trong tỉnh tiếp tục phát huy năng lực sáng tạo, không ngừng trao đổi kiến thức, xứng đáng với học hàm, học vị được trao.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 16/5, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về kết quả triển khai, thực hiện dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm - khoản vay bổ sung (LIFSAP - AF). Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo dự án chủ trì cuộc họp.

Dự án LIFSAP - AF được thực hiện trong thời gian 3 năm (2016 - 2018). Đến nay, dự án đã triển khai xây dựng 51 nhóm GAHP ở bốn vùng GAHP đồng với trên

1.000 hộ tham gia. Thành lập 36 nhóm GAHP nhân rộng tại 35 xã ở 5 huyện. Dự án đã tiến hành giám sát định kỳ và đột xuất chất lượng thức ăn gia súc, kết quả không phát hiện chất cấm, dư lượng thuốc kháng sinh cấm và nấm mốc. Hỗ trợ lắp đặt hơn 1.000 bể biogas và hồ khử trùng cho hộ chăn nuôi. Dự án cũng đã thiết lập và vận hành 10 tổ hợp tác chăn nuôi.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc thực hiện dự

án đã góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của hai năm 2017 - 2018, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án chủ động bám sát kế hoạch đề ra, rà soát đối tượng, phạm vi thực hiện dự án. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong quá trình thực hiện dự án. Có kế hoạch cụ thể trong bố trí, bổ sung vốn đối ứng cũng như nâng cấp, cải tạo các chợ nông thôn, cơ sở giết mổ. Đồng thời, các sở, ngành liên quan cần có

giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng đàn vật nuôi theo mô hình GAHP và tiêu thụ sản phẩm GAHP.

Sáng ngày 16/5, UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH và đoàn khoa học công nghệ Hoa Kỳ. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, làm việc với Công ty và đoàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH và đoàn khoa học công nghệ Hoa Kỳ đã giới thiệu mô hình ứng dụng công nghệ thông minh của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và đời sống. Mô hình hiện đang được

ứng dụng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và một số nước trên thế giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những công nghệ tiên tiến của Công ty và đoàn khoa học công nghệ Hoa Kỳ. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, xem xét các điều kiện để có thể tiếp thu, triển khai thử nghiệm công nghệ; các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp thu, phối hợp cùng thực hiện thử nghiệm bước đầu với diện tích nhỏ để làm cơ sở phát triển.

MAI THỤ

Hiệp đồng phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn



Lực lượng vũ trang huyện Tiên Hải tham gia giải phóng dòng chảy.

Chiều ngày 16/5, Ban CHQS huyện Tiên Hải tổ chức hội nghị hiệp đồng với ban CHQS các xã, thị trấn trong huyện và các đơn vị của Quận khu 3, Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng chủ trì địa bàn tham gia phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN) năm 2017.

Theo kế hoạch hiệp đồng, Ban CHQS huyện Tiên Hải và các đơn vị đã dự kiến một số khu vực trọng điểm, xung yếu trên địa bàn và thống nhất một số phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2017. Tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập đầy đủ các nội dung, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu nhanh nhất trong mọi tình huống. Các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, tình hình đê, kè, cống và nắm chắc số lượng người, phương tiện đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trên biển, khu vực bãi triều, ao đầm ven đê để chủ động đề phòng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lụt bão gây ra. Thực hiện phương châm "4 tại chỗ", Ban CHQS huyện Tiên Hải đề nghị các đơn vị hiệp đồng bảo đảm vật chất, thông tin liên lạc, hậu cần... khi có lệnh; chuẩn bị tốt kế hoạch sơ tán người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm đời sống, sinh hoạt, an ninh trật tự cho nhân dân nơi sơ tán.

Tại hội nghị, đại diện ban CHQS các xã, thị trấn của huyện Tiên Hải và các đơn vị Quận khu 3, Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng chủ trì địa bàn huyện đã ký biên bản phối hợp tham gia PCLB và TKCN năm 2017.

TẮT ĐẠT

GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

tiến bộ; an ninh, quốc phòng được giữ vững; bộ máy chính quyền, các đoàn thể hoạt động nền nếp, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng; thực hiện tốt công tác cán bộ, đảng viên; duy trì công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và phát huy dân chủ. Hàng năm có từ 82 - 90% tổ chức cơ sở đảng trong huyện đạt trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Huyện ủy Kiến Xương đã chỉ đạo UBND huyện đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm 10% thủ tục, rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Các bộ thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh được niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công huyện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, giám sát quá trình thực hiện. 6 năm qua, Kiến Xương đã duy động mọi nguồn lực, đầu tư 1.201,378 tỷ đồng xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết

cấu hạ tầng kinh tế; thực hiện tốt công tác quy hoạch, thu hồi, giải phóng mặt bằng giúp doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng đất ổn định; tổ chức tốt các chính sách khuyến khích, hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn và hoạt động hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường; đào tạo nghề cho 114.470 lao động nông thôn. Đến nay, huyện đã quy hoạch 7 cụm công nghiệp, thu hút 299 doanh nghiệp đầu tư; 3.342 hộ kinh doanh, 31 làng nghề hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho hơn 28.000 lao động.

Tại buổi giám sát, các thành viên tổ giám sát đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được và một số vướng mắc trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp của huyện Kiến Xương. Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Kiến Xương cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức đảng

trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, đổi mới, đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, lễ lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút doanh nghiệp vào hoạt động, nâng cao giá trị sản xuất, giải quyết việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.

● Tổ giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm tổ trưởng giám sát tại Bộ Chỉ huy tu Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền, Đồn Biên phòng Trà Lý và xã Nguyễn Xá (Đông Hưng).

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy tu Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, Đồn Biên phòng Trà Lý đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (trong đó có nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ công tác biên phòng), để ra chủ trương lãnh đạo phù hợp, sát với tình hình nhiệm vụ của các đơn vị. Các

đơn vị đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được giữ vững và phát huy; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên...

Tại Nguyễn Xá, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đảng bộ xã và các chi bộ đã có sự lãnh đạo tập trung, đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; công tác tuyên truyền, vận động đảng viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương được triển khai thực hiện hiệu quả. Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, các thủ tục hành chính đã được

thực hiện nhanh gọn, thuận tiện cho các doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động, tạo tâm lý, môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Phát biểu tại các đơn vị biên phòng, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung cơ bản của các nghị quyết, đặc biệt quán triệt, thực hiện hiệu quả chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; làm tốt công tác xây dựng Đảng tại các đơn vị...

Đối với xã Nguyễn Xá, tổ giám sát đã trao đổi, làm rõ hơn một số kết quả đã đạt được và đề nghị Đảng bộ xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới để các nghị quyết của Đảng được thực hiện hiệu quả hơn.

SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

các hoạt động, chương trình giám sát phù hợp với Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chủ trì, phối hợp triển khai các hoạt động giám sát về các vấn đề, lĩnh vực như thực hiện chính sách người có công, bảo vệ môi trường, thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân... Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã

hội ở trung ương đã tổ chức 10 chương trình giám sát. MTTQ các cấp tổ chức 56.689 cuộc giám sát và 30.661 cuộc phân biệt xã hội, phối hợp tổ chức 90.841 cuộc đối thoại, tạo điều kiện cho người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, góp phần quan trọng vào môi trường dân chủ trong đời sống chính trị - xã hội. Công tác giám sát, phân biệt xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã

đã góp phần thiết thực vào việc xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các tư, nguyên vẹn, góp phần quan trọng vào môi trường dân chủ trong đời sống chính trị - xã hội. Công tác giám sát, phân biệt xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã

xây dựng chính quyền; đồng thời, tiếp tục chủ động tổ chức triển khai, tham gia thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả các quy chế, quy định. Bám sát nội dung công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phân biệt, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phù hợp, sát với tình hình địa phương, đơn vị và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức. Tiếp tục nghiên cứu các kiến nghị để hoàn chỉnh các cơ chế còn thiếu, chưa đồng bộ, làm cản trở quá trình giám sát và phân biệt xã hội, góp ý xây

dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chủ động phối hợp, phát huy lực lượng của các tổ chức, cơ quan hữu quan, các thành viên hội đồng tư vấn, chuyên gia có kinh nghiệm trên các lĩnh vực tham gia vào quá trình giám sát và phân biệt xã hội. Nắm dư luận xã hội, ý kiến của các tầng lớp nhân dân để lựa chọn, xây dựng kế hoạch giám sát, phân biệt xã hội, bảo đảm yêu cầu thực tiễn và đạt hiệu quả thiết thực. Tiếp tục tập huấn chuyên sâu, nâng cao nhận thức, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt.

Tạm đình chỉ công tác nguyên Trưởng ban Quản lý khu du lịch sinh thái cồn Vành

UBND huyện Tiên Hải vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Đào Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Tiên Hải với thời gian 15 ngày làm việc. Theo quyết định của UBND huyện, lý do tạm đình chỉ công tác đối với ông Đào Mạnh Thắng là để giải quyết những vi phạm tại khu vực cồn Vành (xã Nam Phú) trong thời gian ông Đào Mạnh Thắng đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Quản lý khu du lịch sinh thái cồn Vành.

Liên quan đến những vi phạm xảy ra tại cồn Vành,

trước đó, UBND huyện Tiên Hải đã yêu cầu thu dỡ trạm, chấm dứt hoạt động của điểm thu tiền trái phép đặt tại đường 221A (đường vào cồn Vành). Đồng thời, tiến hành lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm và xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để tổ chức cưỡng chế thu dỡ trong trường hợp đối tượng vi phạm không tự nguyện khôi phục lại tình trạng ban đầu.

P.V



Điểm thu phí trái phép đã được UBND huyện đình chỉ hoạt động.

THÔNG BÁO
Thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Văn phòng thường trú Báo Nhân dân tại tỉnh Thái Bình bị thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 558775 được UBND tỉnh Thái Bình chứng nhận ngày 7/5/2009. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T0076.

Thửa đất được quyền sử dụng:
- Thửa đất số: 22
- Tờ bản đồ số: 06
- Địa chỉ thửa đất: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Diện tích: 452,1 mét vuông
- Mục đích sử dụng đất: Xây dựng trụ sở cơ quan thường trú tại Thái Bình.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Báo Nhân dân đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên thì thông báo cho Báo Nhân dân tại địa chỉ: Số 04 đường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc đồng chí Mai Tú - phòng viên thường trú Báo Nhân dân tại Thái Bình.
Điện thoại: 0978.122.261.
Xin trân trọng cảm ơn!

THÔNG BÁO
Về việc nâng cấp ứng dụng và công khai trên trang web ngành thuế

1. Về nâng cấp Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế:
Hiện nay Tổng Cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.3 và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.3 để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ về việc khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ như sau:
+ Ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.3:
<http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai>
+ Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.3:
Thực hiện kê khai tại <http://kekhaihue.gdt.gov.vn>

2. Về thực hiện công khai trên trang web của ngành thuế:
- Cập nhật chính sách thuế mới đã được sửa đổi, bổ sung;
- Tổng hợp kết quả giải quyết những ý kiến vướng mắc của người nộp thuế tại các hội nghị đối thoại doanh nghiệp;
- Văn bản trả lời người nộp thuế gửi qua email, bằng văn bản qua đường bưu điện;
- Các quyết định cưỡng chế nợ tiền thuế, tiền phạt;
- Danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền phạt; doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; mức thu khoán của hộ cá nhân kinh doanh; hộ cá nhân kinh doanh được miễn thuế theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể tra cứu trang web của ngành Thuế theo địa chỉ: thaibinh.gdt.gov.vn

CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH